

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/๒๗๐๖



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อตั้งคณะทำงานความร่วมมือด้านการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๙๒๘๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อตั้งคณะทำงานความร่วมมือด้านการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ของกระทรวงอุตสาหกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อตั้งคณะทำงานความร่วมมือด้านการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเห็นควรอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกฯ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขในร่างบันทึกฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมความร่วมมือตามความคิดริเริ่มนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เชื่อมโยงกับนโยบาย “ไทยแลนด์ ๔.๐” และเสริมสร้างการสนับสนุนโครงการความร่วมมือทวิภาคี และจะไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมาย หรือภาระผูกพันที่บังคับใช้ได้ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยภายใต้กฎหมายภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ กิจกรรมและ/หรือโครงการเพิ่มเติมใด

๒. เห็นควรให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะ “คณะทำงาน” ที่แต่งตั้งขึ้นตามร่างบันทึกฯ รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามขอบเขตความร่วมมือในร่างบันทึกฯ โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย และรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายไทย รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามขอบเขตความร่วมมือในร่างบันทึกฯ ตลอดจนรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๐๑, ๕๖๐๒

โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๑๘๒๑-๒

Email: Sasithorn@nesdc.go.th